



ที่ ศธ ๐๒๑๑.๒/ ส๐๐๑

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กทม. ๑๐๓๐๐

๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งวดที่ ๒

เรียน ศึกษาธิการจังหวัด/ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีการจัดสรรเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนเอกชน จำนวน ๑ ชุด

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้จัดสรรเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งวดที่ ๒ (โรงเรียนการกุศลและโรงเรียนสามัญศึกษาทั่วไป) ในอัตราคนละ ๒๑ บาท ต่อวัน เป็นเวลา ๑๐๐ วัน (เดือนพฤษภาคม – เดือนกันยายน ๒๕๖๕) เนื่องจาก งบประมาณอาหารกลางวัน ไม่เพียงพอในการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันได้ทั้งหมด ดังนั้น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของ นักเรียนที่ขอรับเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน จึงจัดสรรให้ในอัตราร้อยละ ๒๑.๗๙ ของเงินอุดหนุน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งวดที่ ๑ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และเมื่อเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเรียบร้อยแล้ว ขอให้รายงานการ เบิกจ่ายให้กับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนทราบ และกำกับดูแลให้โรงเรียนเอกชนดำเนินการ จัดอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนอย่างมีคุณภาพ และถูกหลักโภชนาการ

เนื่องจาก ขณะนี้ยังมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำให้โรงเรียน ได้รับผลกระทบในการจัดการเรียนการสอน และการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ดังนั้น นักเรียนที่จะได้รับเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และพักรักษาตัว หรือนักเรียนที่อยู่ระหว่างกักตัว ต้องจัดให้มีการเรียนการสอนแบบ online หรือ เรียนชดเชยเพื่อนำเวลาเรียนดังกล่าวข้างต้นนับเวลารวมกับเวลาเรียนปกติ และโรงเรียนเอกชนต้องปฏิบัติตาม มติคณะรัฐมนตรีที่กำหนดแนวทางการบริหารจัดการเกี่ยวกับอาหารกลางวัน เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ดังนี้

๑. กรณีการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ หรือกรณีการสลับวันมาเรียน ทำให้โรงเรียน ไม่สามารถจัดอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนที่โรงเรียนได้ จึงจำเป็นต้องจ่ายงบประมาณค่าอาหารกลางวัน นักเรียนให้แก่ผู้ปกครองนักเรียนเพื่อนำไปจัดหาอาหารกลางวันให้นักเรียนรับประทานที่บ้าน

๒. กรณีการจัดการเรียนการสอนชดเชย ให้โรงเรียนดำเนินการจัดอาหารกลางวันให้แก่นักเรียน ที่โรงเรียนได้เช่นเดียวกับวันจัดการเรียนการสอนตามปกติ

กรณีโรงเรียนจ่ายงบประมาณค่าอาหารกลางวันให้แก่ผู้ปกครองนักเรียนเพื่อนำไปจัดหาอาหาร กลางวันให้นักเรียนรับประทานที่บ้าน โรงเรียนต้องจัดทำหลักฐานการจ่ายเงินไว้รอการตรวจสอบด้วย สำหรับจำนวนเงินต่อวันที่โรงเรียนต้องคืนให้แก่ผู้ปกครอง ให้โรงเรียนพิจารณาคืนตามอัตราเฉลี่ยรายวัน ตามอัตราเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันที่ได้รับ หรืออัตราเงินอุดหนุนเฉลี่ยรายวันตามอัตราที่โรงเรียน

/เรียกเก็บ...

เรียกเก็บจากผู้ปกครองในอัตราค่าธรรมเนียมอื่น ส่วนกรณีที่โรงเรียนมีความจำเป็นต้องหักค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการดำเนินการเรื่องค่าอาหารกลางวันออกก่อนจากการคำนวณค่าเฉลี่ยรายวันที่โรงเรียนต้องคืนให้กับผู้ปกครอง ให้โรงเรียนชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้ปกครองทุกรายด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายพีรศักดิ์ รัตนะ)

เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

กลุ่มงานกองทุนและสวัสดิการ

โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๓๑๘๓

โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๔๑๖๕